

วาสนา อุดมภัย (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี คั่นคว้าอิสระ รม.ม. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร.

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปราโมทย์ ติมพิผล

บทคัดย่อ

คั่นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี ในด้านบุคคล ด้านลักษณะของเนื้องานและด้านการจัดการ กลุ่มประชากรเป็นบุคลากรปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 69 คน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8063 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test และ F - test

ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เอลงมาเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปี รองลงมาคืออายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี และน้อยสุดมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่สมรสแล้ว รองลงมาเป็น โสด และน้อยที่สุดเป็นหม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาดำกว่าปริญญาตรี รองลงมาคือมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และน้อยที่สุดระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท น้อยที่สุด มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-15,000 บาท ประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 3 ปี รองลงมาคือประสบการณ์การทำงานอยู่ระหว่าง 6-5 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุดมีประสบการณ์ทำงานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี

2. ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ระดับมากและด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านลักษณะของเนื้องาน โดยเฉพาะข้อคู้มือในการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจนและมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้อความเหมาะสมของเวลาหยุดพักระหว่างการทำงาน รองลงมา คือ ด้านการจัดการ โดยเฉพาะ ข้อเพื่อนร่วมงานมีส่วนให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านบุคคล โดยเฉพาะ ข้อความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายต่อการทำงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานมากกว่าเรื่องอื่น

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอยะขาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมจำแนกตามเพศ อายุ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น จำแนกตามระดับการศึกษา สภาพสมรส รายได้ต่อเดือนและประสบการณ์การทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05